



ประกาศ กรมชลประทาน  
เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดทับ จำนวน ๑ รายการ  
โดยวิธีสอบราคาเลขที่ ขป.รอ.สช.๑๒/๒๕๕๘

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดทับ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาผนังกันน้ำที่บ้านเทพารักษ์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายการละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่แนบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมชลประทาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่สอบราคา โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่สอบราคา โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๕ ต่อ ๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของกรมชลประทาน (<http://procurement.rid.go.th>) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))

การสอบราคาซื้อครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่ง กรมฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำ สัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อ กับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่าเป็นต้น รวมทั้งจะ พิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเอนก ไชยคำภา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน